



สุข
สาธารณะ
สุขบนหมกบุรี

ก้าวสู่มิติใหม่...เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อคนไทยนั้น หยุดไม่ได้ นะครับ เพราะยังมีคนที่รอคอยความหวัง ทั้งจากระดับนโยบายและท้องถิ่น อีกเยอะแยะมากมาย

แม้ในช่วง 10 ปีให้หลังนี้ สถานการณ์จะดีขึ้น แต่ก็ยังมีช่องว่าง ช่องโหว่ ของความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง บริการสุขภาพ ไปจนถึงปัญหาฝ่าวิกฤตโรคร้ายไข้เจ็บ ต่างๆ ที่แวะเวียนมาเยี่ยมตลอด

ขณะนี้มีกลไกใหม่ครับ ที่เรียกว่า "เขตสุขภาพเพื่อประชาชน" ซึ่งล่าสุดทาง คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ที่มี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบไปหมาดๆ

หลายคนคงสงสัยล่ะครับว่า เขตสุขภาพเพื่อประชาชนนี้ คืออะไรและทำหน้าที่แบบไหน แล้วชาวบ้านจะได้ประโยชน์...

บอกได้เลยครับว่า นี่คือความหวังครั้งใหม่ ของการแก้ปัญหาสุขภาพที่ "บูรณาการ" และตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่

เพราะมีตัวแทนจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้ามาร่วมกันทำงานแบบไม่ใช่อำนาจสั่งการ ลักษณะเจ้านายกับลูกน้อง แต่เป็นการสานพลังความร่วมมือ ร่วมมือ แบบเส้นด้ายแนวนอน ระดมสมองกันแก้ไขปัญหา

พูดง่ายๆ เหมือน "วอร์รูม" ที่ทุกคนต้องช่วยกันคิด เพื่อให้เกิดเป็นมติ แล้วจึงนำไปปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงกัน



กรณีที่เป็นปัญหาทางสุขภาพ ถ้าอะไรจบได้ในระดับ ตำบลหรืออำเภอ...มันก็ดีโขมั้ยครับ แต่ถ้าเรื่องใหญ่ๆ แบบ บิ๊กสตอรี่ หาข้อสรุปกันไม่ได้ และสถานการณ์ดูจะบานปลาย ข้ามเขตจังหวัด เช่น โรคระบาดฉับพลัน หรือโรคไข้เลือดออกรุนแรง ต้องประสานกันข้ามเขตจังหวัด

ถ้าเป็นเช่นนี้ การมีเขตสุขภาพเพื่อประชาชนถือว่าตอบโจทย์ เลยครับ

เพราะถ้าเราปล่อยให้ใช้กลไกแบบเดิม คือกว่าจะประสานงานกันได้ กว่าจะคุยกันรู้เรื่อง หรือจะส่งหนังสือ ไปก็ใช้เวลาเป็นอาทิตย์ ชาวบ้านตายก่อนแน่

แล้วไม่ใช่แค่เรื่องโรคร้ายเท่านั้น ยังมีสารพัดปัญหาไม่ว่า ระบบส่งต่อผู้ป่วยบัตรทอง ความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่บางแห่งก็ยังไม่ดี แต่บางที่ก็ขาดแคลน

ปัญหาข้ามพรมแดนจังหวัดแบบนี้ ถ้ามีพื้นที่พูดคุยกันได้ ก็จะทำให้เกิดพลังในการแก้ไขครับ!!!

ขณะนี้ทุกหน่วยงาน ต่างเห็นชอบกับแนวทางเขตสุขภาพเพื่อประชาชนแล้วล่ะครับว่า จะเป็น "ธงนำ" การขับเคลื่อนสิ่งที่เรียกว่า การปฏิรูประบบสุขภาพในอนาคต

หลังจากนี้ต้องรอ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ... ที่กำลังจะออกมาบังคับใช้เร็วๆ นี้

แต่ระหว่างที่ระเบียบฯ ยังไม่คลอด ทาง คสช. ไม่อยากให้มีช่องว่างในการทำงาน จึงได้เริ่มทดลองในพื้นที่ๆ มีความพร้อมของหน่วยงานหลัก อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สปสช. และ สสส. รวมถึงมีองค์กรภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง

เขตสุขภาพเพื่อประชาชนที่จะเริ่มงานเป็นเขตแรกคือพื้นที่เขต 2 ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก ตาก สุโขทัย

อุตสาหกรรม และเพชรบูรณ์ จะเป็นแนวทางให้พื้นที่อื่นๆ
ต่อไป

พร้อมกันนี้ คสช. ยังแต่งตั้ง อ.เจษฎา มิ่งสมร อดีต
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน คณะกรรมการ
สนับสนุนเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (ชั่วคราว) ทำหน้าที่
ประสานงานภาคีเครือข่าย การตั้งอนุกรรมการ และ
วางหลักเกณฑ์ขับเคลื่อน เพื่อรองรับกลไกการทำงาน
ของเขตสุขภาพฯ ที่สมบูรณ์ ในระยะต่อไปให้มากที่สุด

ผมเชื่อว่าปี 2559 นี้ เราคงจะได้เห็นอะไรใหม่ๆ
จากเขตสุขภาพเพื่อประชาชนนี้แน่นอนครับ!!! ●